

ด่วนที่สุด

ที่ สส ๐๐๑๗.๒/ว ๑๑ ๗๕๓



ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
ถนนเอกชัย สส ๗๕๐๐๐

๑๘ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในการตรวจเยี่ยมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ณ จังหวัดสมุทรสงคราม และมอบหมายภารกิจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ ๑๗๘๐ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาตามโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลุ่มน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน โดยมีทิศทางการพัฒนามุ่งเน้นให้ชุมชนริมน้ำ ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๓๗/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลุ่มน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการฯ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการในระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานอนุกรรมการฯ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองประธานอนุกรรมการฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นอนุกรรมการ และเลขานุการฯ มีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับดูแลแก้ไขปัญหา และประสานการปฏิบัติงาน ระหว่างหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ภาคเอกชนและจิตอาสา เพื่อสนับสนุนการดำเนินการ ตามโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลุ่มน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน และจังหวัดสมุทรสงคราม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้เสนอชุมชนต้นแบบที่อยู่ริมน้ำและลุ่มน้ำ ที่มีปัญหา เช่น ฝักตบขวา หรือน้ำเน่าเสีย บริเวณคลองลัดหลักแปดและคลองยายบาง ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการ

ในการนี้ จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับการประสานงานจากผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ความว่า นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) มีกำหนดจะเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลุ่มน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน บริเวณสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน คลองลัดหลักแปด และคลองยายบาง ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในการตรวจเยี่ยมโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลุ่มน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ณ จังหวัดสมุทรสงคราม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในการตรวจเยี่ยมโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลุ่มน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ณ จังหวัดสมุทรสงคราม และมอบหมายภารกิจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณา ดำเนินการด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ทางเว็บไซต์จังหวัดสมุทรสงคราม www.samutsongkhram.go.th หัวข้อดาวน้ำไหลต

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายคันฉัตร ดันเสถียร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ
โทร./โทรสาร ๐-๓๔๗๑-๓๓๐๘